

**กรมบัญชีกลางได้กำหนดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจำนวน 10 กิจกรรม
ซึ่งจะได้อธิบายความหมายของแต่ละกิจกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้**

1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เช่น การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงาน ด้านการเงินและบัญชี และการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี หน่วยงาน จำนวนเอกสารรายการ

2. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)

หมายถึง การดำเนินการด้านพัสดุ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานการจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัสดุ หน่วยงาน จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง

3. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร

หมายถึง การดำเนินการจัดระบบงานและบริหารบุคคล เช่น จัดทำแผนบริหารบุคลากร กำหนดอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดูแลด้านวินัย สวัสดิการ และจัดทำทะเบียนประวัติการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ฐานข้อมูลบุคลากร ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน จำนวนบุคลากร

4. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาการจัดฝึกอบรม การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดทำสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม

5. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน

หมายถึง การดำเนินการด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดสั่งการ ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้เป็นของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงาน จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน

6. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน บริหารจัดการระบบฯ เป็นศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการจะกำหนดกิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงาน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

7. กิจกรรมด้านแผนงาน

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำนโยบายของหน่วยงาน ประสานและจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนงานงบประมาณ การติดตามประเมินผลและรายงาน ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกำหนดให้กิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนงาน หน่วยงาน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน

8. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงาน โดยการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง และดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) หน่วยงาน โดยให้นับเป็น 1 ด้าน

9. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ซึ่งหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย รวมถึงงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กำหนดให้กิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการกรม หน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า-ออก

10. กิจกรรมด้านยานพาหนะ

หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงตัวรถยนต์ พนักงานขับรถ การจัดทำงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกำหนดให้กิจกรรมนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล หน่วยงาน นับกิโลเมตร